

**รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม**  
**และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

\*\*\*\*\*

ตามที่ได้อนุมัติให้นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการ และพนักงานราชการ รวม ๖ ราย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัย ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขอรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้

๑. ประธานได้กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ข้าราชการจิตสาธารณะ” โดยได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักคิดคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สามหลักนี้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกคน ทุกงาน ทุกสังคมและทุกปัญหา แยกพิจารณาได้ดังนี้

“เข้าใจ” คือการต้องสร้างการรับรู้ให้ก่อน เมื่อรับรู้แล้วจึงจะสามารถทำความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับรู้มาได้และเป็นความเข้าใจในทางที่ถูกที่ควร

“เข้าถึง” คือการนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเข้าถึง เมื่อมีการรับรู้และทำความเข้าใจแล้ว การจะเข้าใจอย่างถ่องแท้จะต้องนำมาปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสีย

“พัฒนา” คือการนำสิ่งที่ปฏิบัติแล้วด้วยตนเองมาพัฒนา แก้ไขปรับปรุง หรือประยุกต์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า หรือนวัตกรรม

นอกจากนี้ ประธานยังได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากล่าวเพื่อให้นำไปประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ ปฏิบัติ ปรียติ ปฏิเวท โดยอธิบาย ดังนี้

“ปฏิบัติ” คือ หน้าที่การงานใด ๆ ต้องมีการปฏิบัติด้วยตนเอง

“ปรียติ” คือ การสอน การบอกกล่าวถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว

“ปฏิเวท” คือ การนำไปเป็นตัวอย่าง แบบอย่างที่ดี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม

๒. ประธานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานต้นแบบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัย ตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิ สำนักงานจังหวัดนครนายกและสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

๓. การเสวนาเรื่อง “จิตสาธารณะประชารัฐ” กรณีศึกษาหมู่ป่าติดถ้ำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อดีตผู้อำนวยการและบริหารจัดการช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (นายจงคล้าย วรพงศธร) และนายฤทธิ์ เสียงประเสริฐ เจ้าของรถเข็นชายก๋วยเตี๋ยว “เจ้แอ่ว” โดยสองท่านแรกแม้จะเป็นข้าราชการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายก็ตาม แต่ก็ได้ร่วมกันบริหารจัดการมากกว่าคำทำหน้าที่ ต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตัวที่พึงมีเพื่อไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก แต่ก็ไม่ลืมที่จะคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากมิได้อยู่ในภาวะปกติที่สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่อยู่ในภาวะที่ไม่อาจรอกการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกขั้นตอนได้ สำหรับเจ้าของรถเข็นชายก๋วยเตี๋ยว “เจ้แอ่ว” ซึ่งนำไปบริการให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเหลือทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนั้น กล่าวว่าปกติได้ชายก๋วยเตี๋ยวให้แก่เจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ประกอบอาชีพได้เพราะมีเจ้าหน้าที่อุดหนุน เมื่อเจ้าหน้าที่เดือดร้อนลำบากเพื่อช่วยเหลือกลุ่มบุคคลในจังหวัดเดียวกันจึงอยากที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งข้าราชการสองท่านแรกต่างกล่าวว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิตเพราะมิใช่เพียงแค่รสชาติเท่านั้น แต่ยังมีน้ำใจของบุคคลที่มีจิตสาธารณะร่วมปรุงแต่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเห็นได้ชัดว่า ความสามัคคีคือพลังอย่างแท้จริง และพลังดังกล่าวมิได้มีเฉพาะผู้ที่ได้เป็นที่รู้จักรับรู้กันในสังคมเท่านั้น หากแต่ยังมีบางพลังที่ไม่มีผู้รู้จักอยู่เบื้องหลังโดยมิได้หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด จึงยังมีผู้ปิดทองหลังพระในเหตุการณ์ดังกล่าวอีกจำนวนมาก และควรได้รับการยกย่องเช่นกัน

๔. การถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง “ผู้บังคับบัญชา : ผู้นำการเสริมสร้างวินัย” โดยกรรมการข้าราชการพลเรือน และที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด (นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการกระทำผิดวินัยไว้ ๔ ประการ คือ ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม มีความสำคัญผิดในตำแหน่งหน้าที่ ยอมถูกรอบงำ และจำใจทำเพราะกลัวไม่ได้รับผลประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาจึงต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่ตนเองเป็นตัวอย่างที่ดี และคอยสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำที่ดี ผู้บังคับบัญชาจึงต้องมีความสะอาด สงบ และสง่างาม จึงกล่าวได้ว่า “คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร คือความสำเร็จขององค์กร”